

Source: ข่าวสด (ตจว.)

Date: 3 ก.พ. 2561

Page: 3

No: 61039294

## ยอดชิงผู้ตรวจการ 14 คน

วันที่ 1 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 22-31 ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรวม 14 คน จากหลากหลายวงการ รวมทั้งคนดัง อาทิ พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. นายพิศิษฐ์ ติลาวัชโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายรัชเกษา ฉ่ำฉาย เลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสุวัฒน์ เทพอาร์กย์ อดีตเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขั้นตอนต่อไปสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสรรหา จะส่งรายชื่อทั้ง 14 คน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเชิญผู้ผ่านเกณฑ์มาสัมภาษณ์ต่อไป

Source :

เดลินิวส์

Date ๒๓ ก.พ. 2561

Page :

9

No :

## แม่ ร.ม.2 แจ้งเอาผิดเพิ่มผ.จว

จากกรณีนายณัฐภาพ บุญทองโท อายุ 51 ปี ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิง ม.2 อายุ 14 ปี ถูกดำเนินการเอาผิดทั้งทางวินัยร้ายแรง และคดีอาญา โดยนายณัฐภาพ ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา พรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี กับพนักงานสอบสวน สภ.บัวใหญ่ หลังจากมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนหญิงอีก 2 คน ในโรงเรียนเดียวกับนักเรียนรายแรกเข้าแจ้งความเอาผิด รวมทั้งขอหาหมิ่นประมาทหลังไปกล่าวหานักเรียนชายชั้น ม.3 ว่าค้ายาบ้า

ขณะเดียวกัน นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาานครราชสีมา เขต 6 ได้สั่งให้นายณัฐภาพ ไปช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาานครราชสีมา เขต 6 เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งมีคำสั่งพักราชการไปจนกว่าการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ทางศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาตั้งขึ้นมาจะดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความลับหน้า เมื่อวันที่ 2 ก.พ. พ.ต.อ.คารม บุญสุด ผกก.สภ.บัวใหญ่ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา แม่ของเด็กหญิง ม.2 อายุ 14 ปี ที่มีข่าวกับนายณัฐภาพ ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.สุกรี ปลั่งกลาง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บัวใหญ่ เพื่อดำเนินคดีนายณัฐภาพ ในข้อหาพราศหรือพาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากมารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และกระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี แล้ว นอกจากนี้ยังได้แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตเพื่อนชายคนสนิท ที่เคยคบหากับลูกสาวของตัวเอง ในข้อหาเดียวกันอีกด้วย

พ.ต.อ.คารม กล่าวต่อว่า เมื่อแม่เด็กเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้หากสอบปากคำเด็กผู้เสียหายพบว่า ถูกข่มขืนกระทำชำเราด้วย ก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายณัฐภาพต่อไป.